



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมง

ที่ กษ ๐๕๑๔.๑/๒๒๑๐

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

ตามที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจาก เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างไว้ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) โดยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (จีเอสพี) มกษ. 7401-2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๑. หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
๒. ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. มอบหมายให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่นำประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปเผยแพร่

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด

(นางสาวศจี เวหา)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่



ประกาศ กรมประมง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กรมประมง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ได้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

กรมประมง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

(นายคณิศร์ นาคสังข์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการ
สืบค้น

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กรมประมง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ลงวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อยื่น สมัครความเท่าเทียมระบบการ ตรวจรับรองโดยบุคคลที่ ๓ กับ Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) โดยมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ทะเล (จีเอพี) มกษ.๗๔๐๑ - ๒๕๕๗	๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๑	จ้างจัดทำเอกสารระบบ คุณภาพและเตรียม ความพร้อมเพื่อยื่นสมัคร ความเท่าเทียมระบบ การตรวจรับรองโดย บุคคลที่ ๓ กับ Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) โดย มาตรฐานการปฏิบัติ ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยง กุ้งทะเล (จีเอพี) มกษ. ๗๔๐๑ - ๒๕๕๗	๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๑